

EPG - ขาลงก็ได้ แค่ออให้มือแว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลืจั่วหัว...

จริงๆ ก็ไม่บ่อยนักหรอกนะครับ ที่เหนือเมฆ จะเอาหุ้นในแนวโน้ม ที่เป็นขาลง มาเข้าบาตดาเซียน ส่วนใหญ่แล้ว จะเน้นไปทางโครงสร้าง และค่าสัญญาณ ที่เป็นขาขึ้นมากกว่า แต่ก็นะ ตอนนี หุ้นหลายๆ ตัว ที่เป็นขาลง และลงมาอย่างต่อเนื่อง ก็เรียกว่า ลงมานานลงมาลึกพอสมควร ก็อาจจะต้องหันกลับมาดูกันบ้างละ เผื่อจะมีตัวไหนน่าสนใจ... ครั้นจะไปเอาหุ้นขาขึ้นอย่างเดียว บางทีหุ้นก็ ขึ้นมาพอสมควรแล้วเช่นกัน อาจจะขึ้นมายาวนาน ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนบางที ก็อาจเริ่มเข้าสู่ความเสี่ยง แล้วยังเป็นไปไม่ได้... แบบว่า ขึ้นๆ ก็อาจจะร่วงลง ดิ่งนั้น ลงๆ ก็อาจจะรื้อขึ้น และหุ้นที่ลงมาลึกๆ แล้วยังนั้น ข้อดี ประการหนึ่งที่ตั้งจุดใจก็คือ ราคาต่ำลงง่าย ถ้าจะจับตัว ก็อาจจะไม่มาก แต่เวลาที่จะเด็งกลับ ก็อาจจะแรง หรืออาจจะมึระยะทางที่ยาวๆ ได้ไม่ยาก... แต่ในเรื่องของ ตลาด นีล ในระยะนี้ เห็นพยายามอ้อๆ เหมือนไม่ ยอยากลงไปที่ต่ำกว่า 1366 หรือ ไม่อยากจะทำจุดต่ำสุดใหม่อีกแล้วอาจจะทำให้หลายๆ ท่าน เริ่มจะมี ความหวังขึ้นมาบ้างก็ได้นะ... ก็จะกล่าวแบบเดียวกันได้ใหม่ว่า ลงมาลึกมากๆ แล้ว อาจจะแก่งๆ เพื่อรื้อขึ้น เช่นเดียวกันหรือเปล่า อันนี้ เหนือเมฆบอกไว้ก่อนเลยนะ มันต้องมีจุดที่บอกว่า น่าสนใจในขาลงจริงๆ ถึงจะ เข้าไปลู่เข้าไปดู ในโครงสร้างขาลง ถ้ายังไม่มีแวที่จะมีลู่อะไรบางอย่างในเชิงเทคนิค ก็ต้องขอไว้ก่อนละ ยังไงก็ยังไม่เสี่ยงเกินไป... ถ้าอยากรู้ว่า ตลาด ต้องแก่งแบบไหนบ้าง ถึงจะมีลู่ ถึงจะมีแว วันก่อนก็ได้กล่าว ไว้ใน LIVE ช่วงเช้าไปแล้ว และยังงูเสี้ย ก็อาจจะกล่าวในจุดนี้บ่อยๆ ทุกวันก็ได้ ลองๆ ตามกันดูนะครับ

ดูตามเกม...

อย่างน้อยๆ แม้ว่าอาจจะไม่ได้คาดหวัง การกลับมาเป็นเกมขาขึ้นอย่างเต็มตัว แต่ก็พอจะมีแนวคาดหวัง เกมการเด็งสลับระยะสั้น คั่นในแนวโน้มขาลงได้บ้าง... หรือ อาจจะฟันจริงที่หลัง

แนวรับ : ...7.15-7.05 และต้อง ไม่ต่ำกว่า 6.90 **จุดใจกว่า**

เป้าหมาย : ...8.20-8.40 และ อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 9.0

Price Chart...(EPG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EPG... จริงๆ แล้ว ภาพนี้ จะเห็นได้ว่ามี รูปแบบของการแก่งตัว ที่ผ่านแนวต้านกรอบของขาลง ขึ้นมาได้สักระยะแล้ว... และแม้จะยังไม่ยืนยันว่าจะจบขาลง อย่างเด็ดขาด แต่ก็ได้มีการแก่งตัวออกด้านข้าง เพื่อจะ สร้างฐานให้มั่นคง หรือถ้าจะเทียบก็เหมือน การสะสม พลังเพื่อรอการขึ้นแรงๆ หรือ ขึ้นยาวๆ ก็เป็นไปได้ ซึ่ง หากยังสามารถยืนระดับ 7.15 ได้มันหนึ่ง หรือ ร้ายหน่อยๆ ไม่ต่ำกว่า 7.00 เสียก่อน ก็ยังน่าจะมีส่วนการเด็งกลับ ในขาลงได้อยู่...แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แหละ อาจจะยังไม่คาดหวังการกลับเป็นขาขึ้นใหญ่ๆ ได้อย่างจริงจัง แต่ก็ยังมีระยะทาง ให้ได้กำไร พอคุ้มค่ากับการเล่น เก่งกำไรระยะสั้น ได้อยู่ไม่น้อย แต่ก็ต้องตามแผนนะ